

ROBOT LỘC THỊT GÀ

Một viện nghiên cứu tại Mỹ vừa công bố robot có khả năng lọc thịt ra khỏi cơ thể gà, một thành tựu to lớn đối với người máy.

Ngày nay robot đã có khả năng phun sơn lên vỏ xe hơi, thu hoạch trái cây, đưa thức ăn vào lò vi sóng, đá bóng. Nhưng lọc thịt của một con gà vẫn là một thách thức to lớn đối với chúng. Các kỹ sư của Viện Nghiên cứu Công nghệ Georgia tại Mỹ quyết tâm chinh phục thách thức đó bằng cách chế tạo một robot có khả năng xử lý một con gà một cách nhanh chóng và hiệu quả như con người. Robot có khả năng lọc thịt gà của Viện Nghiên cứu Công nghệ Georgia. (Ảnh: Viện Nghiên cứu Công nghệ Georgia) Gary McMurray, trưởng bộ phận Công nghệ Xử lý Thực phẩm thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Georgia, cho biết ông và các đồng nghiệp đã lập dự án chế tạo hệ thống xẻ thịt và lọc xương thông minh. Hệ thống là một robot có hai cánh tay và một con dao. Robot có khả năng tạo hình ảnh ba chiều của môi trường xung quanh và biết cách tách thịt từng con gà, MSNBC đưa tin. Cánh tay robot cầm con gà, trong khi camera quay mục tiêu để lập hình ảnh ba chiều của mục tiêu. Sau khi xác định độ sâu và vị trí của các khớp, xương và những thứ khác nhờ các thuật toán đặc biệt, nó sẽ bắt đầu hoạt động. Con dao của robot chỉ thực hiện những thao tác cắt đơn giản, song cánh tay cầm gà có khả năng cử động tự do. Hai cánh tay phối hợp với nhau để lọc thịt ra khỏi xương. McMurray khẳng định robot thực hiện các thao tác với mức độ chính xác và tốc độ rất cao. Sản phẩm của Viện Nghiên cứu Công nghệ Georgia có thể trở thành thứ được săn lùng nếu nó được tung ra thị trường. Hoạt động chế biến gia cầm tại bang Georgia mang về khoản doanh thu 20 tỷ USD mỗi năm. Mọi sáng kiến giảm thời gian hoặc công sức đều có thể giúp các nhà máy chế biến gia cầm tiết kiệm hàng triệu USD. Nếu thay các công nhân bằng robot, quy trình lọc thịt gia cầm sẽ diễn ra nhanh và an toàn hơn. Nhờ các thuật toán xác định vị trí xương của robot và khả năng thao tác chính xác tới từng mm, các ông chủ sẽ không phải lo lắng về những sai sót trong quá trình chế biến thịt gia cầm.

Theo VNE